

## ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

## เรื่อง ตอรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

## ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศ เรื่อง ตอรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน ๕ คน นั้น

บัดนี้ พรรคชาติไทยพัฒนาได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ และที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนามีมติ ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ดังนี้

## ๑. เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ในการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา ดังนี้

## นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

## ๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

## ๑.๑ ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ

พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

### ๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม

พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างกลไกของกฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมการบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกันระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันและจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

### ๑.๓ เสริมสร้างโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่า ประชาธิปไตยอันแท้จริงย่อมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมืองและการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนำไปสู่การเกิดของประชาสังคมอย่างแท้จริง

### ๑.๔ กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น

พรรคชาติไทยพัฒนาถือว่า การกระจายอำนาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสู่ท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะให้การสนับสนุนจังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยยึดหลักตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

### ๑.๕ ปฏิรูปและพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองที่จะนำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสภาพพัฒนาการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพ

ของประชาชนในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

#### ๑.๖ บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ จะรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้มีสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ และความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ส่งเสริมให้มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ตลอดจนการจัดให้มีศูนย์บริหารราชการแบบครบวงจรในพื้นที่พิเศษเพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

### ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

#### ๒.๑ รักษาเสถียรภาพการเงิน

พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่า ในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการเงิน ทั้งในด้านเสถียรภาพของระดับราคา และเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศควบคู่กับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น

#### ๒.๒ รักษาวินัยการคลัง

พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่า การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจะเน้นดำเนินมาตรการการคลังเพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากร และการคลังไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

### ๒.๓ ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม

พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต อำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และขยายตลาดในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แก้ไขกฎระเบียบและปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สร้างตราสัญลักษณ์ของไทย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้จูงใจทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้ำหน้าในระดับสากล ด้วยการกระตุ้นให้เอกชนลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งมีการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ

### ๒.๔ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม

ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ซื้อ/ผู้ค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากขึ้น ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

### ๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้

พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน โดยจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิม โดยคำนึงถึงการรักษาสีงแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน และให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและวางแผนในทรัพยากร ทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของชุมชน

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่จังหวัดกลุ่มอารยธรรมภาคเหนือ และพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยงทางภาคใต้ตอนบน กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสาน เป็นต้น ตลอดจนเร่งรัด ให้มีการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จะสนับสนุนและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในด้านกฎระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจ แก่นักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ การค้าเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน

#### ๒.๖ บริหารจัดการการส่งออกแบบครบวงจร

ประเทศไทยพัฒนาจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง กับการส่งออกทั้งระบบ เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรงต่อเวลา มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก ด้วยการเชื่อมโยงระบบขนส่งให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประสานความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดขั้นตอนทางเอกสาร และการตรวจสอบสินค้า รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส่งออกผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ มาตรฐานของประเทศคู่ค้า ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกต่อการขนส่ง ช่วยปกป้องสินค้า ระหว่างการขนส่ง รวมทั้งช่วยรักษาให้สินค้ามีระยะเวลาคุณภาพที่ยาวนานขึ้น

#### ๓. นโยบายด้านการเกษตร

##### ๓.๑ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ประเทศไทยพัฒนา จะสนับสนุนให้มีพื้นที่ฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกร เข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลจัดหาให้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคเกษตรกร

ส่วนการแก้ไขปัญหารายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำนั้น จะเน้นการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรด้วยการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร นอกจากนี้ จะมีการสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงด้านราคาและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้มีบุคลากรภาคเกษตรที่ยั่งยืน

### ๓.๒ ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร

พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางการเกษตร เพื่ออนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศให้คงอยู่ สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการผลิต มีการกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้มีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่การเกษตรและโอกาสทางการตลาดของพืชแต่ละชนิด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบของนิคมการเกษตร โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

### ๓.๓ สนับสนุนองค์กรภาคการเกษตร

พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักอยู่เสมอว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมระบบสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร และวางระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

พรรคชาติไทยพัฒนา จะมุ่งมั่นและสนับสนุนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างมีระบบ และมีระบบการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

### ๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาคเกษตร

พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งนั้น จะต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร จะส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทุน การตลาด และระบบโลจิสติกส์ โดยการบูรณาการภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

### ๓.๕ ดำรงความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยจะมีการส่งเสริมระบบการผลิตให้ปลอดภัยมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ

## ๔. นโยบายด้านสังคม

### ๔.๑ สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น

พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐานของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคม ตลอดจนการให้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย

### ๔.๒ สร้างสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน ป้องกันคุ้มครองสตรีจากการถูกล่วงละเมิด และถูกทารุณกรรม จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ พิ้นฟู พัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธารณะอย่างเป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

### ๔.๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เร่งรัดแก้ไขปัญหาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

#### ๔.๔ พัฒนาฝีมือแรงงานและคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลบนพื้นฐานความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จะให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรี ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเป็นธรรม สร้างมาตรการจูงใจและเคร่งครัดต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงาน และให้สวัสดิการแก่ผู้ใช้งาน สนับสนุนให้ผู้ใช้งานมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

#### ๔.๕ บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุข โดยการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และจัดให้มีเครื่องมือการแพทย์ให้ทันสมัย ยกกระดับสถานอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตำบล และเพิ่มงบประมาณครุภัณฑ์แก่ระบบโรงพยาบาลให้เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู่และสุขอนามัยที่ดีของประชาชน โดยผ่านกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันการเกิดโรค

#### ๔.๖ ส่งเสริมการกีฬา

พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคน จึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากรทั้งในด้านสุขอนามัยและสภาพจิตใจ ทั้งนี้ จะส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา ศูนย์ฝึกให้ทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ ส่งเสริมการกีฬาของชาติให้พัฒนาไปสู่กีฬาแห่งความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

#### ๔.๗ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์พัฒนาศิลปและวัฒนธรรม

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสันติ มุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น



และภูมิปัญญาไทย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่การเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติต่อเนื่องสืบไป

๕. นโยบายด้านการศึกษา

๕.๑ ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา

ประเทศไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโต เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิต และสุขภาพกาย โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน จัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการสำหรับเด็กนักเรียน ให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบ การศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อสังคมและประเทศได้อย่างสูงสุด

๕.๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเทศไทยพัฒนามุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และความเอื้ออาทรต่อผู้รับการศึกษา แก่ครูผู้สอน รวมทั้งจัดและสวัสดิการครู ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ครูกลับถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่นต่าง ๆ และจะสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้การศึกษา ให้มากยิ่งขึ้น

๕.๓ ส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการ

ประเทศไทยพัฒนามุ่งส่งเสริมให้หลักสูตรการศึกษาประกอบไปด้วยการเรียนการสอน การปฏิบัติทั้งทางวิชาการ และแนวทางการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำอย่างมีสติ และมีเหตุผล ทั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษา

และประเมินผลการจัดระบบการศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษา ของผู้เรียนในทุกมิติ รวมทั้งกลุ่มบุคคลคือโอกาส เช่น ผู้พิการและผู้มีปัญญาเลิศ ตลอดจนจะพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร

#### ๕.๔ เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา

พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะส่งเสริม และสนับสนุนการกระจายอำนาจ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และจะมุ่งส่งเสริมการจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค อย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษาของไทยกับนานาชาติประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ วิธีการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีด้านการศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งการจัดสรร ทรัพยากรเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา

### ๖. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

#### ๖.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรม

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ให้มีความเป็นธรรม เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทให้เท่าเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง

#### ๖.๒ พัฒนาการคมนาคมขนส่ง

พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการของประชาชนได้ในทุกภูมิภาค จัดทำถนนลาดยาง ไร้ฝุ่นให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และจัดการระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านบริการขนส่ง ทั้งการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำและพาณิชย์วิ อีกทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ให้เป็นระบบโครงข่ายขนส่งนานาชาติที่สมบูรณ์

### ๖.๓ พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม

ประเทศไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ และมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม กำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแลต่อการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเข้าถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล

### ๗. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน

#### ๗.๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยพัฒนาตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศและการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการวิจัย การค้นคว้า รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ในขณะที่เดียวกันจะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

#### ๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ประเทศไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับทรัพยากรและความต้องการของประเทศ อันมีเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้ในอนาคต

#### ๗.๓ พัฒนาคุณภาพการผลิตและแสวงหาพลังงานทดแทน

ประเทศไทยพัฒนาจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งพลังงานทดแทน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตให้มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ มุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อถนอมรักษาแหล่งพลังงานไว้ใช้ได้นานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ

## ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๘.๑ กลุ่มกรอง อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนา

ประเทศไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ แร่ธาตุ ทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน

### ๘.๒ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยพัฒนาจะกำหนดแผนและเป้าหมายรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

### ๘.๓ ควบคุมและแก้ปัญหามลพิษ

ประเทศไทยพัฒนาจะควบคุมมลพิษจากทุกแหล่งไม่ให้สร้างความเสียหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษให้เคร่งครัดชัดเจนและทันสมัย

### ๘.๔ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ประเทศไทยพัฒนาจะส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป เสริมสร้างการรวมตัวกันของชุมชนและองค์กรเอกชนในการทำกิจกรรมและรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กว้างขวาง

### ๘.๕ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน

จัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

## ๕. นโยบายด้านการต่างประเทศ

### ๕.๑ ยกกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศ

ประเทศไทยพัฒนามีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระ เป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยจะส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งในทวิภาคีและพหุภาคี โดยถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา วิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

### ๕.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค

ประเทศไทยพัฒนาที่มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน และประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งเพื่อการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน

### ๕.๓ เพิ่มบทบาทสำคัญในองค์การระหว่างประเทศ

ประเทศไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเวทีองค์การระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก องค์การเศรษฐกิจในภูมิภาค และองค์การของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเจรจา และการมีส่วนร่วมอย่างมีนัย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างประเทศ

### ๕.๔ เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประเทศไทยพัฒนาจะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเกี่ยวกับนานาประเทศด้วยการเสริมสร้างและเกื้อกูลให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระเบียบการค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใช้นโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบของกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

๒. เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้

ข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ และยกเลิกนโยบายและข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ รวม ๒ ฉบับ และให้ใช้นโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนาฉบับใหม่แทน ซึ่งนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคฉบับใหม่นี้ได้แก้ไขใหม่หมดทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองนี้ชื่อว่า “พรรคชาติไทยพัฒนา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “CHARTTHAI PATTANA PARTY” เรียกโดยย่อว่า “ชทพ.” หรือ “CP.”

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเป็นรูปวงกลมมีแถบสีธงชาติไทยครึ่งวงกลมด้านบน และมีชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาครึ่งวงกลมด้านล่าง มีตัวอักษรย่อ “ชทพ” ภายในวงกลม ดังภาพต่อไปนี้





## ความหมาย

แถบสีธงชาติไทยด้านบน ชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาครึ่งวงกลมด้านล่าง และอักษรย่อภายในวงกลม หมายถึง พรรคชาติไทยพัฒนาจะยึดถือสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่ของพรรค ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

## หมวด ๒

## สมาชิกภาพ

ข้อ ๖ สมาชิกต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(๓) มีความปรารถนาที่จะร่วมกันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค

(๔) มีความตั้งใจจะรับใช้พรรคอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข้อ ๗ สมาชิกต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๓) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่คดีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๓) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

ข้อ ๘ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบ ตามแบบพิมพ์ของพรรคต่อเลขาธิการพรรคหรือประธานกรรมการสาขาพรรคตามสถานที่ที่พรรคกำหนด โดยทำเป็นประกาศของพรรค เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งใดที่หัวหน้าพรรคมอบหมายพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับใบสมัคร

ข้อ ๙ ค่าบำรุง

สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงรายเดือนหรือรายปี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๑๐ สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) ประคับเครื่องหมายพรรค

(๒) เลือกตัวแทนหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ

(๓) เลือกกรรมการหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค หรือเป็นกรรมการคณะต่าง ๆ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายพรรคการเมือง หรือตามข้อบังคับพรรค

(๔) เข้าร่วมปฏิบัติงานของพรรคตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรค

(๕) อภิปรายและเสนอนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนต่อพรรค

(๖) ลงคะแนนเสียงใดๆ โดยเปิดเผยหรือลงคะแนนลับด้วยตนเอง

ข้อ ๑๑ สมาชิกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ วินัย นโยบาย มติ และข้อบังคับพรรค

(๒) ต้องสนับสนุนผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับของการเลือกตั้ง

(๓) ต้องช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค

ข้อ ๑๒ สมาชิกต้องปฏิบัติตามวินัยและมีจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

(๑) ประพฤติตัวและวางตนให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน

(๒) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

(๓) เป็นผู้ตรงต่อเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีการประชุม

(๔) เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชอบด้วย

ข้อบังคับพรรค

(๕) รักษาความสามัคคีในหมู่สมาชิกพรรค และกับสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยความซื่อสัตย์ และขยันหมั่นเพียร



(๓) ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ก้าวร้าว เสียดสี และใส่ร้ายป้ายสี หรือเอาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาพูดในที่ประชุมโดยไม่จำเป็น

(๔) การเสนอญัตติ กระทั่งถาม ร่างพระราชบัญญัติ การอภิปรายในรัฐสภาของสมาชิกพรรค ที่ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายพรรคการเมือง ต้องกระทำด้วยความสุภาพตรงตามข้อเท็จจริงอยู่ในประเด็น ไม่ใช้รัฐสภาเป็นเครื่องมือหรือใช้เอกสิทธิ์ ในการโจมตีบุคคล ข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่สมควร

(๕) การกระทำใด ๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน นโยบาย และชื่อเสียงของพรรคเป็นสำคัญ

ข้อ ๑๓ พรรคต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและแก้ไขความเดือดร้อนของสมาชิก เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม

(๒) ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๓) สนับสนุนช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นด้วยการให้ความรู้ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

(๔) สนับสนุนช่วยลดค่าครองชีพด้วยการจัดหาแหล่งหรือร้านค้าให้สมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค และบริโภคในราคาถูกลง

ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยยื่นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค สำหรับสมาชิกที่มีได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการลงคะแนนลับ เพราะกระทำผิดวินัย จริยธรรม หรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น

(๕) พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป

(๖) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรค

## หมวด ๓

## การบริหารพรรค

## ส่วนที่ ๑

## ลักษณะทั่วไป

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค  
หนึ่งคน รองหัวหน้าพรรคไม่เกินสามคน เลขานุการพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการพรรคไม่เกินสามคน  
เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่น

ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค  
และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะไม่เกินเก้าคน

ข้อ ๑๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ให้ดำเนินการ  
ดังนี้

(๑) ในวาระแรก ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน รองหัวหน้าพรรคไม่เกิน  
สามคน เลขานุการพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการพรรคไม่เกินสามคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน นายทะเบียน  
สมาชิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่นไม่เกินจำนวนตามข้อ ๑๕ โดยสมาชิก  
ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอชื่อ และมีสมาชิกที่เข้าประชุมในวันนั้นเป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน

มติที่ประชุมให้ลงคะแนนลับ

(๒) ในวาระที่สอง ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค  
คณะกรรมการนโยบายพรรค และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค

วิธีการเลือกตั้งและการลงมติให้ดำเนินการตาม (๑)

สมาชิกในที่ประชุมคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค และการทำบัญชีตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด  
ซึ่งรวมทั้งอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค มติที่ประชุมใหญ่ ตามกฎหมายพรรคการเมือง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประชาธิปไตยของประเทศ และประชาชน และต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค

(๒) ควบคุมไม่ให้สมาชิกพรรคกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

(๓) พัฒนาพรรคให้ก้าวหน้าและมั่นคง ให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน

(๔) กำกับดูแลการจัดทำทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง โดยให้มีจำนวนสมาชิกพรรคคงอยู่ไม่น้อยกว่าห้าพันคน และมีสมาชิกในแต่ละภาคหรือแต่ละจังหวัดตามบัญชีภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

(๕) แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการคณะต่าง ๆ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค รองโฆษกพรรค ผู้ควบคุมเสียง สมุหบัญชี และอนุกรรมการอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

(๖) ควบคุมการทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสาขาพรรคและการหาสมาชิก กำหนดแผนการ กำหนดเวลา ในการจัดตั้งสาขาพรรค อำนาจหน้าที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง การสิ้นสุด และการออกจากตำแหน่งของกรรมการสาขาพรรค พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค

(๘) วางแผนงานเลือกตั้ง

(๙) วางระเบียบงานบริหารพรรค

(๑๐) กำหนดอัตราค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงรายเดือนหรือรายปี และค่าธรรมเนียม

(๑๑) วางระเบียบวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พรรค ตลอดจนหลักการให้ความดีความชอบ และสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่

(๑๒) ควบคุมการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของพรรค

(๑๓) ดำเนินการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

(๑๔) มอบหมายงาน ให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ

(๑๕) กระทำกิจการอื่นตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ แต่ระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการคณะนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการนั้นไปพลางก่อน มติของที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุม

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายพรรคการเมือง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

คณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือเมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ในขณะนั้นทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๕ วรรคสองชุดใหม่ และได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าว ชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสองชุดใหม่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป

ข้อ ๑๙ ความเป็นกรรมการบริหารพรรค และกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง สิ้นสุดลง เฉพาะตัว เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยยื่นเป็นหนังสือต่อหัวหน้าพรรค

(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘

(๔) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๕) ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรค

(๖) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามข้อ ๑๔ (๔) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารพรรค

ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ต้องเป็นมติของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และการลงมติให้ลงคะแนนลับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๒๐ เมื่อตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคและกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง วางลง ให้คณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่ในคราวถัดไป

กรณีตำแหน่ง หัวหน้าพรรควางลง ให้รองหัวหน้าพรรค คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่ รองหัวหน้าพรรค คนที่หนึ่ง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคคนถัดไปปฏิบัติหน้าที่แทน และให้เรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่ง หัวหน้าพรรควางลง และถ้ามีตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคอื่นวางลงด้วย ให้ทำการเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวในคราวเดียวกันนี้

## ส่วนที่ ๒

### การถอดถอนกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๒๑ หัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง อาจถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ เมื่อ

สมาชิกพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่า หนึ่งหมื่นคน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนหัวหน้าพรรค หรือ กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ออกจากตำแหน่งได้

เมื่อคำร้องขอตามวรรคหนึ่งได้ดำเนินการโดยชอบแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ของพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คำร้องขอดังกล่าวไปถึงพรรค

มติให้ถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนผู้เข้าประชุมใหญ่ วิสามัญ โดยให้ลงคะแนนลับ

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดถูกถอดถอน ให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญนั้นดำเนินการ เลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นแทน และให้นำข้อบังคับข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการร้องขอถอดถอนประธานสาขาพรรค หรือกรรมการบริหารสาขาพรรค ด้วยโดยอนุโลม โดยให้สมาชิกสาขาพรรคนั้นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกสาขาทั้งหมดที่มีอยู่ และให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรคนั้น เพื่อมีมติถอดถอน

การดำเนินการตามข้อนี้ ให้กระทำได้เพียงครั้งเดียว ในวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง แต่ในกรณีที่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การถอดถอนผู้นั้นตามข้อนี้จะกระทำมิได้

ข้อ ๒๒ ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบบริหารและควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรค ให้ดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค มติของที่ประชุมใหญ่ของพรรค และจัดทำทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่พรรค รวมทั้งให้มีหน้าที่แจ้งจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พร้อมด้วยรายชื่อ อาชีพ และที่อยู่ของสมาชิก ตามวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนดต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่เจ็ดของทุกสามเดือน และให้สรุปยอดจำนวนสมาชิกพรรคที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบปี ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี จัดทำรายงานกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา และปฏิบัติกิจการอื่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายพรรคการเมือง

ให้รองหัวหน้าพรรคมีหน้าที่ช่วยหัวหน้าพรรค และมีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมายหรือปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่หัวหน้าพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อ ๒๓ เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลงานด้านธุรการของพรรคที่สำนักงานใหญ่ ควบคุมงานบริหารด้านธุรการของสำนักงานสาขาพรรค ดำเนินการและติดตามผลงานตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนดหรือมอบหมาย

(๒) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญ่ของพรรค และอำนวยความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคด้วย

(๓) เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พรรคในสำนักงานใหญ่

ให้รองเลขาธิการพรรคมีหน้าที่ช่วยเลขาธิการพรรค และมีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย

ข้อ ๒๔ เภรัณญิกพรรคมีหน้าที่ช่วยดูแลการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของพรรค รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของพรรคและสาขาพรรค อาจมีผู้ช่วยเหรุณญิกก็ได้ และมีเหรุณญิกสาขาพรรคช่วยดำเนินการร่วมกับเหรุณญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคนั้น

ข้อ ๒๕ นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมทะเบียนสมาชิก และหรืองานทะเบียนอื่นของพรรค และอนุมัติการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ข้อ ๒๖ โฆษกพรรคมีหน้าที่แถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรค และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าพรรค หรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย และอาจมีรองโฆษกพรรคคนเดียวหรือหลายคนทำหน้าที่ช่วยโฆษกพรรค และตามที่โฆษกพรรคมอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรคช่วยปฏิบัติหน้าที่แทนโฆษกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรค

### ส่วนที่ ๓

#### ที่ปรึกษาพรรค

ข้อ ๒๗ หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ คนเดียวหรือหลายคน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๒๘ ที่ปรึกษาพรรคอาจจะเสนอคำแนะนำหรือความเห็นในกิจการบริหารพรรคหรือทางการเมืองต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

### ส่วนที่ ๔

#### การคัดเลือกสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ ๒๙ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุแบบตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคให้ความเห็นชอบ ตามกระบวนการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายพรรคการเมือง

(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

มติตาม (๑) และ (๒) ให้ลงคะแนนลับ

มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด

ข้อ ๓๐ นอกจากวิธีการพิจารณาส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคตามข้อ ๒๕ แล้ว อาจดำเนินการโดยวิธีการต่อไปนี้ก็ได้ กล่าวคือ

(๑) ให้คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคอาจร่วมกันเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคเป็นผู้พิจารณาเลือก โดยให้ผู้เข้าประชุมใหญ่แต่ละคนลงคะแนนเสียงเลือก ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลำดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น แล้วแต่กรณี

(๒) เมื่อใช้วิธี (๑) แล้ว มิให้นำวิธีการตามข้อ ๒๕ มาใช้บังคับ

(๓) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้มีการลงมติตาม (๑) ต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรคในแต่ละภาคก่อน

ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของสมาชิกผู้จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมิคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

#### ส่วนที่ ๕

การเลือกสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้อ ๓๒ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

#### หมวด ๔

สาขาพรรค

ข้อ ๓๓ ในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กำหนดแผนการจัดตั้งสาขาพรรคในแต่ละภาคหรือจังหวัด โดยคำนึงถึงความพร้อมในการจัดตั้งสาขาพรรคด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณาให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของพรรคหรือสำนักงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไปพลางก่อนก็ได้



ในกรณีที่มีสมาชิกในแต่ละภาคและจังหวัดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนเข้าชื่อกันร้องขอจัดตั้งสาขาพรรค เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา ให้แสดงความพร้อมในการจัดตั้งในคำร้องนั้นด้วย

การจัดตั้งหรือการยกเลิกสาขาพรรค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือระเบียบ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๓๔ ให้สาขาพรรคแต่ละสาขามีคณะกรรมการสาขาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค ตำแหน่งละหนึ่งคน และกรรมการอื่นของสาขาพรรค อย่างน้อยสองคน แต่ไม่เกินแปดคน ซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกของสาขาพรรคนั้น

ข้อ ๓๕ กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
- (๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘
- (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ

ข้อ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติให้ตั้งสาขาพรรคแล้ว ให้ประธานคณะผู้ก่อตั้ง เรียกประชุมใหญ่สมาชิกสาขาพรรคเป็นครั้งแรก และต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคตาม ข้อ ๓๔ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งสาขาพรรคได้

ข้อ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานของสาขาพรรค ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของพรรค

ให้ประธานสาขาพรรคเรียกประชุมกรรมการสาขาพรรค เพื่อปรึกษากิจการของสาขาพรรค อย่างน้อยปีละสองครั้ง

ข้อ ๓๘ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

ให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการสาขาพรรคชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ให้กรรมการสาขาพรรคชุดเดิมอยู่ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่า กรรมการสาขาพรรคชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้นำข้อ ๑๕ และข้อ ๒๐ มาบังคับโดยอนุโลมกับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสาขาพรรค และเมื่อตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรคว่างลง ให้เรียกประชุมเลือกตั้งสมาชิกในสาขานั้นแทนภายในเก้าสิบวัน นับจากวันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ข้อ ๓๕ สาขาพรรคเป็นหน่วยบริหารกิจการของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือเขตจังหวัด หรือ เขตกลุ่มจังหวัด และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) จัดให้มีการประชุมใหญ่หรือประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกแบบตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

(๒) ช่วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับ

(๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย

ข้อ ๔๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคต้องประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคซึ่งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การลงมติให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลตามข้อ ๓๕ (๑) และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ลงคะแนนลับ ส่วนการลงมติในเรื่องอื่นให้เป็นไปโดยเปิดเผย เว้นแต่คณะกรรมการสาขาพรรคหรือสมาชิกสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคนร้องขอให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ นอกจากที่กำหนดไว้แล้วให้นำข้อบังคับและวิธีการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคมาใช้บังคับโดยอนุโลม

#### หมวด ๕

##### คณะกรรมการดำเนินงาน

ข้อ ๔๑ หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของพรรค ดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการจริยธรรม

(๒) คณะกรรมการวิชาการ

(๓) คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา

(๔) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค

- (๕) คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ
- (๖) คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
- (๗) คณะกรรมการกิจการปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๘) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

หากมีความจำเป็น หัวหน้าพรรคอาจมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา หรือกระทำการ หรือรับผิดชอบงานเฉพาะกิจใด ๆ ก็ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) รักษาระเบียบ วินัยและจริยธรรมของสมาชิก
- (๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกล่าวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรได้รับการชมเชย
- (๓) เสนอคณะกรรมการบริหารอกระเบียบในการยกย่องสรรเสริญหรือลงโทษสมาชิก
- (๔) สอดส่องการทำหน้าที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบต่อพรรค
- (๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๓ คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีดำเนินงานตามนโยบายของพรรค
- (๒) รับผิดชอบในงานด้านวิชาการของพรรค
- (๓) การวางแผนการบริหารพรรคให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค
- (๔) ดำเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในด้านวิชาการและการทำงานของพรรค
- (๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๔ คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากันกรองและยกร่างพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

(๒) ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานด้านรัฐสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทราบ

(๓) เสนอแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านรัฐสภาให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและข้อบังคับของรัฐสภาต่อพรรค

(๔) ประสานงานด้านรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น

(๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดแผน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค

(๒) ควบคุมดูแลให้สาขาพรรคแต่ละสาขาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายพรรค

(๓) พิจารณหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ของสาขาพรรค

(๔) ดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่พรรคจะต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกในแต่ละสาขา

(๕) ดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการกิจการต่างประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดพันธกิจระหว่างประเทศ

(๒) ส่งเสริม เผยแพร่ กิจกรรมของพรรคเพื่อให้นักไทยในต่างประเทศมีโอกาสเป็นสมาชิกพรรค

(๓) กำหนดแนวนโยบายด้านต่างประเทศของพรรค และส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

(๔) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั่วไป

ต่อพรรค

(๒) ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้เข้มแข็ง

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองในระดับภูมิภาคที่ราชอาณาจักรกับพรรค

(๔) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๘ คณะกรรมการกิจการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณา ศึกษา วิจัย สนับสนุน ส่งเสริม การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๒) ประสานงานทางการเมืองกับภาคส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง

(๔) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์พรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) วางแผนสร้างความนิยมของพรรคต่อประชาชน

(๒) วางแผนการประชาสัมพันธ์ในผลงานและการปฏิบัติงานของพรรคในแต่ละรอบปี

(๓) วางแผนเผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่สมาชิกและประชาชน

(๔) วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนต่าง ๆ

(๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### หมวด ๖

#### การประชุม

#### ส่วนที่ ๑

#### การประชุมใหญ่

ข้อ ๕๐ การประชุมใหญ่ องค์ประชุมต้องประกอบด้วย

(๑) กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

(๒) ผู้แทนสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรค

(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรค

ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองร้อยคน

การได้มาซึ่งตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง (๓) ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของจำนวนสมาชิกพรรคที่มีตามสาขาพรรคในแต่ละภาค และสัดส่วนของจำนวนสมาชิกพรรคหญิงและชายด้วย

ข้อ ๕๑ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ ให้เชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดที่เข้าประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะการประชุมนั้น ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้รองหัวหน้าพรรคคนหนึ่งคนใดเป็นประธาน ถ้าหัวหน้าพรรคและรองหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกหรือกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกสมาชิกหรือกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งแล้วแต่กรณี ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ให้เลขธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุมใหญ่ และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบการประชุม

ถ้าเลขธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขธิการพรรคคนหนึ่งคนใด เป็นเลขานุการที่ประชุมแทน

ข้อ ๕๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรควางระเบียบการประชุมใหญ่ แต่ในระหว่างที่ คณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้วางระเบียบไว้ ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร โดยอนุโลม

ข้อ ๕๓ การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรค

- (๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
- (๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
- (๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขธิการพรรค รองเลขธิการพรรค เภรัณยูพิกรพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
- (๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
- (๕) การเลือกตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรค
- (๖) การเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
- (๗) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (๘) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
- (๙) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปีของพรรค
- (๑๐) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
- (๑๑) กิจการอื่นที่กฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (๑๒) กิจการอื่นตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (๑๓) กิจการอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับพรรค

ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมใหญ่ของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๕๕ การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้ เมื่อ

(๑) สมาชิกพรรคซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ

(๒) กรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรค หรือ

(๓) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน หรือ

บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) มีสิทธิเข้าชื่อกันขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคได้

ข้อ ๕๖ ในการประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกมาประชุมตามข้อ ๕๐ หากมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ดำเนินการเรียกประชุมใหญ่ครั้งใหม่ภายในเวลาสามสิบวัน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๕๐

ข้อ ๕๗ การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทำโดยเปิดเผย แต่การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๕๑ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ลงคะแนนลับ

หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคผู้ที่เข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนร้องขอให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

## ส่วนที่ ๒

### การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๕๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยปีละสามครั้ง

ข้อ ๕๙ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และเมื่อพ้นเวลาสามสิบนาทีนับแต่เวลานัดประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนและนัดประชุมใหม่

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธาน และเลขานุการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม และให้นำข้อ ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หัวหน้าพรรค และ/หรือรองหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจมาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนใดทำหน้าที่แทน ให้เลือกกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมขึ้นทำหน้าที่ประธานเฉพาะสำหรับการประชุมครั้งนั้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าประชุม

### ส่วนที่ ๓

#### การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๖๐ ให้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเป็นคราว ๆ ไป และให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคและรองหัวหน้าพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม

ให้เลขธิการพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุม ถ้าเลขธิการพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขธิการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ข้อ ๖๑ การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

### ส่วนที่ ๔

#### การประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค

##### และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

ข้อ ๖๒ ให้มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคตามความจำเป็นและความเหมาะสม

การประชุมร่วมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด

### ส่วนที่ ๕

#### การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ข้อ ๖๓ การประชุมกรรมการดำเนินงานแต่ละคณะ ให้ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่ประธานคณะกรรมการคณะนั้น ๆ เห็นสมควร



ข้อ ๖๔ การประชุมกรรมการดำเนินงานแต่ละคณะ จะต้องมีการประชุมในคณะนั้น ๆ มาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

#### ส่วนที่ ๖

#### การลงมติที่ประชุม

ข้อ ๖๕ การลงมติในที่ประชุมในส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๕ ผู้มีสิทธิเข้าประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน และในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ที่เข้าประชุม จึงจะถือว่าเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น

วิธีการลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ เว้นแต่ประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนน เป็นอย่างอื่น และที่ประชุมเห็นชอบด้วยโดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

เว้นแต่การลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายอื่นในช่องหมายเลข หรือช่องชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเลือก โดยกระดาษที่เจ้าหน้าที่พรรคจัดทำให้เท่านั้น

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

#### หมวด ๗

#### การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ

#### ส่วนที่ ๑

#### การประกาศเกียรติคุณ

ข้อ ๖๖ การประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง สรรเสริญ ให้รางวัล ให้ประกาศนียบัตร หรือ มอบโล่เกียรติยศหรือกระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนดแก่สมาชิกผู้ซึ่งกระทำความดี แก่พรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม

ข้อ ๖๗ การประกาศเกียรติคุณอาจกระทำได้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ประกาศชมเชย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาพรรค
- (๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่และให้ประกาศนียบัตร
- (๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่ ให้ประกาศนียบัตร และให้รางวัล
- (๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่ มอบโล่เกียรติยศ

(๕) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่ มอบโล่เกียรติยศ และจารึกชื่อไว้บนแผ่นป้าย  
ณ สำนักงานใหญ่

(๖) กระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

## ส่วนที่ ๒

### การลงโทษ

ข้อ ๖๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาผลของการถูกกล่าวหาของสมาชิกตามรายงาน  
ของคณะกรรมการจริยธรรม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ระงับเรื่อง

(๒) ยกข้อกล่าวหา

(๓) ว่ากล่าวตักเตือน

(๔) ดำหนิในที่ประชุม

(๕) ทำทัณฑ์บน

(๖) ให้พ้นจากการเป็นสมาชิก

การดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรม ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกดำเนินการได้รู้ข้อกล่าวหา  
และแก้ข้อกล่าวหาได้ตามสมควร

ข้อ ๖๙ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณามีมติให้สมาชิกพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค  
ในกรณีความผิด ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมติพรรค

(๒) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือของที่ประชุม  
สมาชิกพรรคซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๓) การกระทำที่อาจก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรค

(๔) การมีมติให้สมาชิกพรรคซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิก  
ให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายพรรคการเมือง และให้นำข้อ ๑๔ (๔) มาใช้บังคับ

## หมวด ๘

## การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชี

## ส่วนที่ ๑

## รายได้และทรัพย์สิน

ข้อ ๙๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ข้อ ๙๑ รายได้และทรัพย์สินของพรรค ประกอบด้วย

(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๒) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค

(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค

(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรค

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

(๗) รายได้อื่น

ทั้งนี้ รายได้ตาม (๒) และ (๗) ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

การบริจาคแก่พรรคตาม (๔) ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายพรรคการเมือง

## ส่วนที่ ๒

## การบัญชี

ข้อ ๙๒ รายได้ที่เป็นเงิน ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคนำฝากธนาคารพาณิชย์ที่มีความมั่นคงโดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามพรรค

ข้อ ๙๓ รายจ่ายของพรรคตามแผนการใช้จ่ายเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าตอบแทนบุคลากรของพรรค และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรค และสาขาพรรค

- (๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- (๔) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
- (๕) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
- (๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคซึ่งหัวหน้าพรรคมอบหมายคนหนึ่งคนใด ลงลายมือชื่อร่วมกับเลขาธิการพรรคหรือเหรัญญิกพรรคคนหนึ่งคนใด รวมเป็นสองคนมีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินของพรรค

ข้อ ๑๕ ให้มีสมุห์บัญชีดำเนินการในทางการบัญชีของพรรค และให้มีผู้สอบบัญชีเสนอบคคล ต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคทุกปี ภายใต้การกำกับดูแลของเหรัญญิกพรรค

### ส่วนที่ ๓

การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีของสาขาพรรค

ข้อ ๑๖ การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีของสาขาพรรคให้ใช้ข้อบังคับ ในหมวด ๘ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๗ ให้ประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคซึ่งประธานสาขาพรรคมอบหมาย คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับเลขานุการสาขาพรรคหรือเหรัญญิกสาขาพรรคคนหนึ่งคนใด รวมเป็นสองคนมีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินของสาขาพรรค

### หมวด ๕

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ ๑๘ กรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับพรรคได้ โดยทำเป็นหนังสือพร้อมกับคำชี้แจงข้อดีข้อเสียในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นยื่นต่อหัวหน้าพรรค

เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับคำร้องขอตามวรรคหนึ่งให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารพรรค แล้วเสนอที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๑๙ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกพรรคที่เข้าประชุม

## หมวด ๑๐

## การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๘๐ พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคของประชาชนชาวไทย โดยยึดหลักการว่า “พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย” และมีเจตจำนงที่จะสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ดำรงอยู่ในประเทศ และจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมาในอดีต เพื่อความสมบูรณ์ พูนสุขของทุกคนในชาติ และความเป็นธรรมในสังคม ฉะนั้น พรรคชาติไทยพัฒนา จึงไม่มีการเลิกตัวเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพรรคการเมือง

กรณีมีเหตุให้พรรคชาติไทยพัฒนาถูกยุบตามวรรคหนึ่ง หากมีเงินสดหรือทรัพย์สินใด ๆ เหลืออยู่ ให้เงินสดหรือทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ

ส่วนการเลิกสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๘๑ ให้หัวหน้าพรรครักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับพรรคนี้

## บทเฉพาะกาล

ข้อ ๘๒ ให้สมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คงเป็นสมาชิกต่อไป ตามข้อบังคับพรรคนี้

ให้คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสาขาพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนข้อบังคับพรรคนี้มีผลใช้บังคับดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะครบวาระตามข้อบังคับพรรคนี้ ทั้งนี้ ให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ ข้อบังคับพรรคนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๘๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือกิจการใด ๆ ที่ได้กระทำไปแล้วก่อน ข้อบังคับพรรคนี้ประกาศใช้ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับพรรคนี้

๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน ๑๐ คน แทนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๕ คน ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| (๑) นายชุมพล ศิลปอาชา       | หัวหน้าพรรค          |
| (๒) นายกฤต รัตนคามินี       | รองหัวหน้าพรรค       |
| (๓) นายปรีชา จันทเพชร       | เลขาธิการพรรค        |
| (๔) นายถาวร จำปาเงิน        | รองเลขาธิการพรรค     |
| (๕) นายอรรถชัย ตระการศาสตร์ | นายทะเบียนสมาชิกพรรค |
| (๖) นางพวงรัตน์ ชัยบุตร     | เหรัญญิกพรรค         |
| (๗) นายวัชร วรรณิการ์       | โฆษกพรรค             |
| (๘) นายประสาร เรืองสุขอุดม  | กรรมการบริหารพรรค    |
| (๙) นายสุรชัย ทิมเกิด       | กรรมการบริหารพรรค    |

๓.๒ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาชุดใหม่ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| (๑) นายชุมพล ศิลปอาชา       | หัวหน้าพรรค          |
| (๒) นายกฤต รัตนคามินี       | รองหัวหน้าพรรค       |
| (๓) นายถาวร จำปาเงิน        | รองหัวหน้าพรรค       |
| (๔) นายปรีชา จันทเพชร       | เลขาธิการพรรค        |
| (๕) นายไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ์  | รองเลขาธิการพรรค     |
| (๖) นายอรรถชัย ตระการศาสตร์ | นายทะเบียนสมาชิกพรรค |
| (๗) นางพวงรัตน์ ชัยบุตร     | เหรัญญิกพรรค         |
| (๘) นายวัชร วรรณิการ์       | โฆษกพรรค             |
| (๙) นางนุจรี ศิริสิงห์      | กรรมการบริหารพรรค    |
| (๑๐) นายสุรชัย ทิมเกิด      | กรรมการบริหารพรรค    |

นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบรับ  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา  
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิชาติ สุขัคคานนท์  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
นายทะเบียนพรรคการเมือง